

Khẳng định bản lĩnh, vai trò động lực tăng trưởng của cả vùng

20:17 04/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Tăng trưởng kinh tế - xã hội đạt 9,94%, Hải Phòng là thành phố đứng thứ 3 cả nước; trong đó, nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đứng trong топ đầu về tăng trưởng, tiếp tục khẳng định bản lĩnh năng động, sáng tạo, vượt lên khó khăn, thách thức, phát huy vai trò động lực tăng trưởng của cả vùng trong 6 tháng đầu năm 2023. Kết quả này càng củng cố niềm tin, động lực cho thành phố, nhưng đồng thời còn có một số điểm nghẽn, một vài chỉ tiêu chứng lại, giảm sút. Đây là vấn đề đã và đang được thành phố nhận diện rõ, xác định nguyên nhân và đề ra các giải pháp tích cực, hiệu quả với quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 ở mức cao nhất.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo bộ, ngành, lãnh đạo thành phố Hải Phòng khảo sát cơ sở hạ tầng KCN_Ảnh: PV

Toả sáng miền cửa biển

Thực tế, kết quả phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) những tháng đầu năm 2023 của Hải Phòng trải qua nhiều thăng trầm không tuân tự tiến bước như thông lệ những năm trước đây. Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới lâm vào tình trạng suy thoái, khủng hoảng; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến năm 2023 mới thực sự “ngấm”; những khó khăn do giá cả vật tư nguyên liệu tăng cao; nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu “đuối sức”; tình hình cung ứng vốn; cấp điện chưa được thông suốt thì Hải Phòng khó có thể bút phá mạnh mẽ được. Tuy nhiên, thành phố vẫn giữ được mức tăng trưởng gần 10%, gấp gần 3 lần bình quân chung cả nước, đứng đầu vùng đồng bằng sông Hồng nếu không nói là “kỳ tích” cũng rất đáng ghi nhận về bản lĩnh và sức sáng tạo.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh, mức tăng trưởng GRDP của Hải Phòng đạt 9,94%, tuy chưa được như kỳ vọng (12,5-13%) nhưng vẫn nằm trong top 3 địa phương có mức tăng trưởng cao nhất cả nước, sau Hậu Giang, Bắc Giang và so với mức bình quân chung cả nước (GDP cả nước tăng trưởng 3,72% trong 6 tháng đầu năm) rất đáng ghi nhận và tự hào. Hơn nữa, quy mô nền kinh tế của Hải Phòng ngày càng lớn mạnh, hiện ở mức khoảng 365.000 tỷ đồng, so với Hậu Giang ở mức 48.000 tỷ đồng và Bắc Giang 155.000 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, Hải Phòng đã cơ bản hoàn thành kế hoạch thu hút nguồn vốn FDI cho cả năm (đạt 1,98 tỷ USD, bằng 99% kế hoạch năm). Đây chính là kết quả mang lại nhiều cảm xúc bởi từ tháng 5 trở về trước, đây vốn là chỉ tiêu mang lại nhiều lo lắng cho lãnh đạo thành phố khi giảm sút nhiều so với cùng kỳ năm 2022 và chỉ đạt khoảng 30% kế hoạch năm. Thế nhưng, với những nền tảng đã được dày công xây dựng trong nhiều năm qua, với 2 chuyển công tác có ý nghĩa đặc biệt của đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu (tháng 6- 2023) và đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng (tháng 8-2022) tại Hàn Quốc, Hải Phòng đã có trái ngọt khi LG Innotek quyết định tăng vốn đầu tư một lúc 1 tỷ USD, nâng tổng số vốn đầu tư của doanh nghiệp này tại Hải Phòng lên tới hơn 2 tỷ USD và là cú lội ngược dòng ngoạn mục góp phần quan trọng để Hải Phòng cơ bản hoàn thành chỉ tiêu thu hút vốn FDI năm 2023. Chưa dừng lại ở đó, theo đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, nhờ Quy hoạch chung được phê duyệt, Ban sẽ sớm hoàn thành điều chỉnh quy hoạch cục bộ Khu Kinh tế Đình Vũ- Cát Hải và chắc chắn sẽ cán mốc 3 tỷ USD thu hút vốn FDI trong năm nay.

Một điểm sáng nữa trong phát triển kinh tế Hải Phòng 6 tháng đầu năm nay là giải ngân vốn đầu tư công. Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hoàng Long, 6 tháng, thành phố giải ngân gần 8000 tỷ đồng, bằng gần 60% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và hơn 35% kế hoạch HĐND

thành phố đề ra, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2022 (3395 tỷ đồng). Một loạt dự án tâm cỡ, “thế kỷ” được khởi công xây dựng và đẩy nhanh tiến độ đã góp phần quan trọng vào kết quả này như Trung tâm Chính trị- Hành chính; Trung tâm Hội nghị- Biểu diễn bắc sông Cấm; các dự án cầu, đường: cầu Bến Rừng, cầu Lại Xuân; đường 359 Thủy Nguyên; nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5; đường Đỗ Mười kéo dài; tuyến đường bộ ven biển... Cùng với đó là một loạt dự án nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng mỗi dự án. Đây cũng là yếu tố quan trọng để Hải Phòng lấy lại được “phong độ” về thu hút vốn đầu tư toàn xã hội, đạt 81,79 nghìn tỷ đồng, bằng 43% so với kế hoạch năm 2023 (190 nghìn tỷ đồng), tăng 11,96% so với cùng kỳ năm 2022.

Về sản xuất công nghiệp, Hải Phòng cũng đạt kết quả quan trọng khi giữ mức tăng trưởng 2 con số, đạt 12, 28%, tuy chưa đạt kế hoạch năm (15%) và không đột phá như những năm trước (tăng trưởng 14-21-23%) nhưng cao hơn nhiều so với nhiều trọng điểm công nghiệp của cả nước (trong đó có nhiều đầu tàu về công nghiệp như Bắc Ninh tăng trưởng âm). Trong đó đáng chú ý là công nghiệp chế biến chế tạo vẫn đạt mức tăng trưởng khá cao là 13%. Đây là yếu tố rất quan trọng bởi công nghiệp là một trong 3 trụ cột kinh tế chủ yếu của Hải Phòng, chiếm tới 48,8% trong cơ cấu GRDP. Bên cạnh đó, du lịch Hải Phòng cũng có nhiều khởi sắc, các khu du lịch Đồ Sơn, Cát Bà có nhiều sản phẩm mới, đón 3,47 triệu lượt khách, tăng trưởng hơn 10%.

Chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6 của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đánh giá, trong bối cảnh có muôn vàn khó khăn, Hải Phòng vẫn giữ được sự ổn định, phát triển, nằm trong топ đầu cả nước. Đây là thành tựu rất đáng trân trọng và tự hào, thể hiện rõ bản lĩnh vượt khó, ý chí quyết tâm và sự đồng thuận thực hiện các khát vọng phát triển của Hải Phòng, ghi thêm những dấu ấn quan trọng về phát triển KT-XH. Từ đó, thành phố bảo đảm được các nguồn lực phát triển văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh xã hội(ASXH), chăm lo chu đáo gia đình chính sách, hộ nghèo; quốc phòng-an ninh(QPAN) được giữ vững.



6 tháng cuối năm, Hải Phòng phấn đấu tăng sản lượng hàng hóa thông qua các cảng.

Nỗ lực tăng tốc, bứt phá

Mảng “tối” trong bức tranh KT-XH của Hải Phòng 6 tháng qua chính là công tác thu ngân sách. Lần đầu tiên trong 6 tháng đầu năm so với những năm gần đây, số thu các tháng chưa đạt yêu cầu và liên tục sụt giảm so với cùng kỳ năm trước cả về thuế xuất nhập khẩu và số thu nội địa. Cụ thể, số thu ngân sách trên địa bàn mới đạt 46.490,8 tỷ đồng, bằng 39,93% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 84,83% so với cùng kỳ năm trước. Đây là chỉ tiêu quan trọng, chủ chốt khiến thành phố lo lắng nhất. Tại phiên họp thường kỳ tháng 6 của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã chỉ đạo phân tích, làm rõ các nguyên nhân và đặt quyết tâm phải hoàn thành dự toán thu năm 2023, cả thuế xuất nhập khẩu và thu ngân sách nội địa. Theo đó, thuế xuất nhập khẩu do ngành Hải quan đảm nhiệm. Về thu ngân sách nội địa, thành phố phấn đấu đạt 42.500 tỷ đồng như dự toán. Trong đó, ngành Thuế phải tìm mọi giải pháp để hoàn thành dự toán do ngành đảm nhiệm phần thu tiền đất (hơn 15.000 tỷ đồng), UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu các ngành liên quan, các quận, huyện vào cuộc để bảo đảm số thu.

Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng Hải Phòng 6 tháng qua chỉ đạt hơn 69 triệu tấn, bằng 37,35% kế hoạch năm và giảm 3,44% so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, có một số chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch năm như kim ngạch xuất khẩu; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch

vụ tiêu dùng...

Công tác chuyển đổi số chưa đạt yêu cầu, mới phê duyệt 32/74 nhiệm vụ là vấn đề khiến lãnh đạo các ngành, các cấp trăn trở. Bên cạnh đó, kỷ luật, kỷ cương công vụ có lúc, có nơi còn chưa nghiêm; một số sở, ngành, địa phương chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố giao...

Tất cả những vấn đề này đã được thành phố nhận diện rõ và đề ra các biện pháp cụ thể, rõ ràng để khắc phục. Ngoài nhiệm vụ thu ngân sách đã được giao trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, 6 tháng cuối năm, UBND thành phố chỉ đạo tăng cường hơn nữa hoạt động và hiệu quả của tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn thành phố và các tổ công tác giải ngân vốn đầu tư công; chống thất thu thất thoát ngân sách...

Quy hoạch chung phát triển thành phố tới năm 2040, tầm nhìn tới 2050 đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn cản trở sự phát triển của thành phố. Cùng với việc xác định rõ danh mục dự án cần khẩn trương và ưu tiên triển khai trong giai đoạn này theo Quy hoạch chung, cuối tháng 6/2023, ban lãnh đạo thành phố đã trực tiếp khảo sát và hoạch định các bước đi cần thiết để đề nghị trung ương cho phép triển khai các công việc khởi động xây dựng cảng Nam Đồ Sơn; đề xuất được thành lập Khu Kinh tế thứ 2 tại Hải Phòng bám theo trục đường ven biển...

Từ đây mở ra những cơ hội phát triển mới của Hải Phòng và làm tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Cùng với đó, UBND thành phố chỉ đạo rất quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được cấp phép và đồng hành cùng các nhà đầu tư thành lập các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới để tạo đủ quỹ đất sạch thu hút đầu tư; thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải; đẩy nhanh tiến độ dự án khu công nghiệp Xuân Cầu, khu công nghiệp Tiên Thanh; 2 bến cảng số 7, số 8 Lạch Huyện đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; phấn đấu khởi công các cụm công nghiệp: Tiên Cường 2 (huyện Tiên Lãng), Đại Thắng (huyện Tiên Lãng), Giang Biên (huyện Vĩnh Bảo)...

Như thế, có thể thấy, tuy khó khăn, thách thức còn nhiều nhưng thuận lợi, cơ hội cũng khá lớn. Quyết định lúc này chính là tinh thần đồng tâm, hiệp lực của toàn thành phố, vững vàng, bản lĩnh, năng động vượt qua mọi gian khó, chớp cơ hội để thực hiện bằng được các mục tiêu, khát vọng phát triển để năm 2023, Hải Phòng tiếp tục thành công và tiến bước tới các đỉnh cao mới.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/khang-dinh-ban-linh-vai-tro-dong-luc-tang-truong-cua-ca-vung>